

vào ngày 14.12.96 tại tân gia của AH Nguyễn Đôn Xuân.

Sinh hoạt của chúng tôi thường gồm có 3 phần:

- Âm thực (dĩ thực vi tiên)
- Sinh hoạt văn nghệ: ca hát và ngâm thơ
- Nói chuyện về các vấn đề bổ ích cho đời sống (các đề tài nho nhỏ)

Không khí sinh hoạt rất thoải mái, vui tươi và bổ ích.

Xin gửi kèm theo đây: - Danh sách AH ủng hộ LTCC tổng cộng \$400. Chi phiếu số 948, đề tên AH Nguyễn Văn Định.

- Hai tấm hình để xin đăng vào lá thư số tới.

Xin cảm ơn anh.

AH đại diện Phi Ngọc Huyền.

* 03 người ở Canada.

* 01 người ở tại Pháp.

* 01 người ở Na Uy (Norway)

* 17 người ở Hoa Kỳ.

* 02 người không rõ tình trạng.

Tôi cũng gửi kèm theo đây một bài viết của tôi nhớ về một người bạn tuy khác ngành nhưng rất quen thuộc với AHCC: đó là cố KTS Nguyễn Huy. Các anh xem nếu có thể được thì cho đăng, còn không thì thôi. Một điểm nhỏ là nhiệm sở cũ của tôi là Saigon Thủy Cục (STC) chứ không phải là Thủy Cục (TCU) - danh số 456- xin sửa dùm.

Thân,

Ngô Anh Tê

KSCC Khóa 5 Phú Thọ

30 NĂM HỘI NGỘ KHÓA KỸ SƯ CÔNG CHÁNH 5 (1962-66)

Trước hết xin gửi đến anh và các bạn trong ban biên tập Lá Thư cùng gia đình một năm Đinh Sửu sắp tới đây thành công và thịnh vượng. Cũng xin ghi nhận sự hy sinh của các anh trong việc phát hành lá thư số 68 và cập nhật hóa bản danh sách các AHCC.

Ngày 7 tháng 7 năm 1996 vừa qua, các bạn KSCC khóa 5, trường Cao Đẳng Công Chánh Phú Thọ, Sài Gòn, Việt Nam đã tổ chức họp mặt tại Los Angeles để kỷ niệm 30 năm kể từ ngày ra trường. Xin gửi kèm theo đây bản danh sách các sinh viên khóa 5 KSCC. Tôi có đa số địa chỉ và điện thoại của các bạn cùng khóa, nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân, nên không ghi vào bản danh sách đính kèm. Tuy nhiên một bản danh sách khác với gần đầy đủ địa chỉ và điện thoại đã được gửi đến các bạn cùng khóa tại Mỹ và trên thế giới, kể cả các bạn đang ở Việt Nam.

Bản danh sách cho thấy khóa 5 KSCC gồm 31 người với 23 người ban chính thức Công Chánh, 4 người do mô than Nông Sơn cử đi học, 1 người là ban thánh viên (audit) và 3 người là ban Địa Chánh. AH Hà Trọng Minh thuộc ban Địa Chánh của khóa 5, sau đổi thành CC khóa 6.

Tình trạng hiện nay của 31 người được chia ra như sau:

* 02 người đã mất.

* 05 người còn ở lại Việt Nam.

BUỔI HỌP MẶT CỦA AHCC MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ NGÀY 18.8.96

Buổi họp mặt thường lệ vào mùa Hè năm nay của AHCC Đông Bắc Hoa Kỳ được tổ chức tại Hopkinton Park cách Boston 2 dặm về phía Tây. Cũng như các lần trước, thức ăn do các ái hữu đem đến, còn nước uống thì ái hữu Lý lo liệu. Ái hữu Nguyễn Hữu Tuấn, đại diện nhóm vùng Đông Bắc lúc nào cũng hào hào các ái hữu tham dự đầy đủ, cũng như đem nhiều thức ăn đặc biệt đến yểm trợ.

Hopkinton State Park là một thắng cảnh của tiểu bang Massachusetts, gồm có hồ thiên nhiên với chỗ tắm và nơi câu cá, chung quanh có nhiều vườn cây, nhiều bóng mát và bàn ghế đặt sẵn để các du khách sử dụng. Trên những bãi trong giữa các bụi cây có sân bóng rổ.

Thành phần tham dự gồm có các AH Phó Thái Gia, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Sĩ Tuất, Cao Minh Lý, Đỗ Văn Sến, Trần Khương, Võ Văn Tiêm, Quách Văn Đức, Trần Ngọc Thạch và Nguyễn Hữu. AH Phó Thái Gia lớn tuổi nhất của AHCC vùng này lúc nào cũng cố gắng đến tham dự tất cả các buổi họp mặt.

Khai mạc buổi họp mặt, AH Tuấn có lời cảm ơn anh em đã đến họp mặt khá đông đủ và mong rằng truyền thống này sẽ được tồn tại mãi mãi. Sau phần ăn trưa, các AH có dịp đi bách bộ quanh hồ và nói chuyện rất là vui vẻ. Đặc biệt trong buổi họp này, anh em được biết AH Lý đã dọn tới nhà mới rất khang trang, và AH Hữu đã làm đầy đủ các thủ tục để đón bà